

P/t Tuấn Nguyen chuyển
Sun, Jul 5 at 9:42 PM

Kính thưa quý thầy cô,

Tôi nhận được bài giảng của thầy Nguyễn Quý (MA) trong lớp Mình Máu Chúa Kito. Ngày nào đã qua những bài giảng hay và xúc động. Xin gửi đến quý thầy cô để chúng ta cùng Hiệp Thông Tin Mừng với gia đình thầy Quý vì những ơn lành mà gia đình thầy đã nhận được qua Tình Yêu Của Chúa Giêsu Thánh Thể. Và đây là bài giảng của thầy Quý.

Kính thưa quý ông ba và anh chị em,

P/t Nguyễn Quý

Chắc hẳn chúng ta ai cũng biết câu chuyện Anh Phi Sĩ sống cùng nhà văn Khái Hưng. Chuyện kể về đôi vợ chồng nghèo khổ có một chiếc xuồng đi kiếm sống bằng nghề làm công nhân nuôi ba đứa con nhỏ. Một hôm trời mưa rất to hai vợ chồng cũng nhau chèo thuyền đi kiếm công việc ngoài trời. Nhưng nọ có cơn bão đã cuốn trôi chiếc thuyền đi mất và hai vợ chồng phải bị cuốn vào biển. Người vợ tên là cái Lụa không sợ hãi công việc mình, vì thấy anh chồng phải vào biển kéo vớt. Nhưng nọ có chuyện quá cả hai không tài nào cùng vớt được. Anh chồng nói là anh sợ không bèo, chúng ta sẽ cùng sống cùng chết. Sau đó cô vợ hỏi anh nếu anh bị mất mình thì có thể vào biển được không. Anh trả lời là chắc được. Vợ nghe tiếng được là nàng buông tay và nói trong thinh thinh anh phải sống vì các con còn cần đến anh chăm sóc.

Câu chuyện trên đã cho chúng ta thấy được sự hy sinh của người phụ nữ Việt nam dành cho chồng cho con. Vì yêu chồng, yêu con nên nàng sẵn sàng chết để cho chồng được sống. Thiên Chúa cũng yêu thương chúng ta và hiến mạng sống mình vì chúng ta. Không những cho chúng ta được sống đời này mà được sống đời đời.

Chúa Giê su nói: Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thi mạng vì bản thân mình. Chúa Giê su đã hy sinh cho tất cả chúng ta, để chúng ta trở thành của ăn và thức uống cho chúng ta qua bí tích Thánh Thể.

Đức Hồng Y Nguyễn Kim Chi chuyên bí tích thánh thể đã nuôi sống Ngài trong tù như sau: Khi Ngài vua bắt vào tù thì Ngài nhận viên người nhà vào thăm nuôi như mang cho Ngài một ít rau thu hoạch của bản nh bao tử. Người nhà hi vọng và đã gửi vào cho ngày một chút rau và vài hàng cháo rau thu hoạch của bản nh bao tử và bánh mì thì gửi trong một thùng khác. Mỗi ngày Ngài dâng lễ bằng ba gửi rau và một gửi nước. Và tất cả thì Ngài phân phát cho những người công giáo người gửi ngày để phân phát cho tất cả anh em công giáo. Bánh thánh đã được gửi trong những bao để chúng ta lấy và mỗi ngày các anh em công giáo đều được lấy.

Bí tích thánh thể đã làm nên người trong tù tin tưởng Chúa hơn và yêu đời hơn. Trong một lần có anh công an gác tù hỏi Đức Hồng Y có yêu anh ta không? Đức Hồng Y trả lời là yêu mặc dù các anh công an đã bắt tù Cha.

Tình yêu của Thiên Chúa qua bí tích thánh thể đã trở thành tình yêu dành cho tha nhân. Những anh gác tù được Đức Hồng Y dạy tiếng Anh và hát bằng tiếng la tinh và sau này đã theo đạo công giáo. Bí tích thánh thể đã trở thành bí tích của tình yêu giữa người công giáo, phật giáo, và những người khác, giữa người bắt tù và người gác tù. Và bí tích thánh thể đã mang lại niềm Hy Vọng cho những người. Và Đức Hồng Y đã viết trong Đền thờ Hy Vọng rằng "muốn tin, phải nuôi mình bằng Thánh Thể, vì Thánh Thể chứa đựng niềm tin, và ban sức mạnh đức tin cho con."

Khi nói đến Đền thờ Hy Vọng, con không thể nào quên một phép lạ mà Thiên Chúa đã ban cho gia đình chúng con. Cách nay khoảng 5 năm, người giáo xứ Việt Nam có một bác ruột sùng kính Đức Mẹ. Và bác thường xuyên đến thăm người ruột của mình tại gia đình đức kinh hàng tuần. Hôm đó ông bà nhạc gia của con ruột của Đức mẹ về nhà con để đức kinh của người. Lúc đó con không tha thiết gì với việc này vì con nghĩ Đức Mẹ nào cũng vậy, nhà con cũng có một người như Đức Mẹ ruột thì sao phải ruột thêm người Đức Mẹ về nhà làm gì. Đức mẹ ruột của Đức Mẹ này mặc áo choàng màu đen có những ngôi sao màu trắng và tay ôm người Chúa chịu nạn màu đỏ. Sau khi người ruột của đức kinh về nhà xong, con muốn tò mò tìm xem ruột của Đức Mẹ này là gì. Sau khi tìm trên Internet thì con mới biết đây là Đức Mẹ hiện ra ở Portman bên Pháp và ruột của Đức Mẹ của niềm hy vọng.

Thật là trùng hợp vì bấy lâu nay con rất yêu mến Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận cũng như

những lời giáo huấn của Ngài trong sách Đấng Hy Vọng hay nói đúng hơn là Phúc Âm của Hy Vọng, The Gospel of Hope.

Trong lúc này vợ con đang bận rộn vì bận áp lực công việc khi vừa mới sinh con được sáu tuần mà phải trở lại đi làm mất cái niềm vui và bà chị gây rất nhiều khó khăn. Con bận kéo dài gần sáu tháng, nhiều khi vợ con lái xe suốt đêm mà không biết.

Suốt tuần đó tôi nghe Đức Mẹ Hy Vọng ở nhà con, tôi đến con ôm tôi nghe Đức Mẹ và cầu nguyện xin Chúa ban cho con một phép lạ là vợ con không còn bận rộn nữa. Và thật sự phép lạ đã xảy ra. Đức Mẹ đã đến dắt hai vợ chồng chúng con đến với bí tích thánh thể. Chúng con bắt đầu đi lễ hàng ngày theo xuyên hàng, và mọi tuần chúng con đến nhà thờ có chủ Thánh Thể cầu nguyện để cho thánh thể 1 giờ. Đến đến bận rộn của vợ con tôi tôi hết, áp lực của công việc vẫn còn nhưng vợ con cảm thấy bình an hơn và cầu nguyện nhiều hơn cho mình và cho bà chị của mình.

Chúng con xác quyết rằng Thánh thể là lương thực nuôi sống vợ chồng chúng con trong những tháng bận rộn của cuộc đời, đức biết là trong những ngày mà vợ con bận rộn. Tôi đó vợ chồng chúng con cùng với các con đi lễ ban ngày theo xuyên hàng. Bây giờ vợ con có công việc mới cho phép vợ con đi lễ mọi ngày. Trong thời gian này gia đình chúng con đi lễ hàng ngày trên TV. Có khi cả gia đình nằm dài trên ghế salon để xem lễ online rất thoải mái và hạnh phúc. Mặc dù chúng con không được rước mình thánh Chúa mới ngày nhưng ít ra cũng được hiệp lòng hiệp ý với giáo hội cầu nguyện mọi ngày.

Đến đến con cảm thấy và có đức hạnh hơn. Hôm nay chúng con kỷ niệm 16 năm thành hôn, cũng như Thánh Kim kỷ niệm 15 năm chủ tịch phó tế. Chúng con tin chắc rằng bí tích thánh thể đã và đang mang đến hạnh phúc cho hôn nhân của chúng con, cũng như ban nhiều ơn lành đến cho Thánh Kim. Đấng tôi cho Thánh thêm sức mạnh trên bước đường phước lành. Vì bí tích thánh thể hiệp thông chúng ta lại với nhau trong tình yêu của Chúa để chúng ta có thể chia sẻ cuộc đời của mình như tâm bánh để bé ra nuôi sống mọi người chúng ta. Mọi lần chúng ta trao hay nhận bí tích thánh thể xin hãy ý thức rằng Chính Chúa Giê su hiện diện trong chúng ta và cho chúng ta lòng can đảm và sức mạnh để bước cuộc đời mình ra mà chia sẻ với Chúa và tha nhân qua những mặt khác nhau mà Chúa cần đến mình như chính Chúa Giê su đã bước cuộc đời của Ngài cho chúng ta như lời của Đấng Thanh Cha Phao lo 6: **ĐỨC GIÊ-SU LÀ TÂM BÁNH BÀN CHO MỌI THỨ GIỚI MỌI**". Amen.

Â